

Số: /UBND - LĐT BXH

Đông Đa, ngày tháng năm

V/v: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh
công tác ATVSLĐ trên địa bàn

Kính gửi:

- Các phòng, ban, ngành thuộc Quận;
- Ủy ban nhân dân 21 phường;
- Đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn.

Trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước cũng như Thành phố đã xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn lao động, cháy nổ, đặc biệt là tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng, tổn thất lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị, doanh nghiệp không xây dựng các biện pháp, phê duyệt phương án an toàn lao động; công tác tuyên truyền, tập huấn an toàn, vệ sinh lao động không thường xuyên liên tục, không sát với nhiệm vụ công việc của người lao động; công tác quản lý, kiểm định, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động còn nhiều vi phạm.

Thực hiện công văn số 6267/VP-KGVX ngày 28/5/2024 của UBND Thành phố về việc triển khai Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số 2354/BLĐT BXH-CATLĐ ngày 04/6/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; Công văn số 1935/UBND-KGVX ngày 18/6/2024 về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trên địa bàn Thành phố, UBND Quận yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nội dung như sau:

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; các ngành nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: nồi hơi, thiết bị áp lực, thang máy, thiết bị nâng, các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động... đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Phát hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị cơ quan công an khởi tố hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động chết người, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng vi phạm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động; Tăng cường tổ chức tập huấn, huấn luyện cho người lao động không theo hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thợ hàn, thợ điện, cơ khí, thợ nề...);

2. Phòng Y tế, Trung tâm y tế Quận

a) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường công tác kiểm tra và các hoạt động tư vấn đối với các doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nhằm ngăn chặn, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

b) Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với doanh nghiệp hoạt động quan trắc môi trường lao động; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

3. Phòng Quản lý đô thị Quận

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên thanh, kiểm tra đảm bảo thực hiện nghiêm chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt đối với các công trình xây dựng không đảm bảo an toàn cho người lao động và các khu vực lân cận; kiên quyết tạm đình chỉ các công trình xây dựng nhà tư nhân, nhà dân sát đường giao thông không đảm bảo biện pháp thi công, biện pháp an toàn; đặc biệt các tòa nhà, khu chung cư cao tầng, khu tái định cư có sử dụng các loại thang máy tiếp tục triển khai quản lý theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng nhà chung cư.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin Quận

Chỉ đạo các tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động.

5. Công an Quận

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan thường xuyên, tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ cháy, nổ; phổ biến, hướng dẫn công tác thoát nạn đối với người dân đang sinh sống tại các tòa nhà, khu chung cư cao tầng, khu tái định cư, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini) lồng ghép với các buổi tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Thực hiện đúng Quy chế phối hợp điều tra các vụ tai nạn nghiêm trọng chết người theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Quy chế số 700/QCPH-CAHN-SLĐTBXH-VKSND ngày 13/02/2018 phối hợp trong việc điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn; điều tra, khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người đối với các tổ chức, các nhân vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

6. Liên đoàn Lao động Quận

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn và người lao động.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên.

Chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên và phối hợp với người sử dụng xây dựng Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm và giám sát việc thực hiện theo quy định.

7. Ủy ban nhân nhân các phường

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Công điện Thủ tướng về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên triển khai, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia an toàn trong thi công xây dựng, điện, hóa chất, y tế lao động, trong quản lý sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; phối hợp kiểm tra về an toàn lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt là các công trình xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà dân trên địa bàn, các đơn vị sử dụng nhiều máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Rà soát, kiểm tra, hướng dẫn tòa nhà, khu chung cư sử dụng thang máy tiếp tục triển khai quản lý theo hướng dẫn quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Thực hiện khai báo, báo cáo định kỳ tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

8. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quận

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý về công tác an toàn, vệ sinh lao động; Thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; Tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện kiểm định, khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; thường xuyên quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động và có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động; thường xuyên đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; rà

soát các nội quy, quy trình vận hành xử lý sự cố nguy cơ mất an toàn lao động để phổ biến cho người lao động; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định; Chăm lo, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị, doanh nghiệp.

UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện; mọi vướng mắc phản ánh về UBND địa chỉ 61 Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội (qua Phòng Lao động TB&XH Quận); hòm thư: pldtbxh_dongda@hanoi.gov.vn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND Quận;
- Các đ/c PCT UBND Quận;
- Lưu VP, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng